

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ภายใต้ DLD-C ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมขยายพื้นที่แปลงสาธิตการปลูกหญ้าเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์พืชอาหารหยาบสำหรับโค-กระบือ
โครงการพัฒนาพื้นที่เวียงหนองล่องและบริเวณโดยรอบจังหวัดเชียงราย

หัวข้อ	รายละเอียด
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)	<ol style="list-style-type: none">สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน สามารถชี้แจงโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการให้กับเกษตรกรกลุ่มปางควาย ทั้ง ๓ ปาง และบริเวณโดยรอบ ที่จะมุ่งมั่นสร้างแปลงหญ้าให้กับกระบือของกลุ่มไว้เพาะเมล็ดในอนาคตการบูรณาการจากหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย/เทศบาลตำบลจันจว้า /ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย/ด่านกักกันสัตว์เชียงราย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างแปลงหญ้า เพื่อเป็นแหล่งพืชอาหารสัตว์ให้กลับคืนเหมือนเดิม จึงระดมแรงงาน ตลอดจนเครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยบริหารจัดการร่วมกันจนสำเร็จภารกิจ
ปัญหาและอุปสรรค	<ol style="list-style-type: none">เป็นโครงการไม่ได้อยู่ในแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ แต่ก็ต้องดำเนินการเนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหารกรมปศุสัตว์ที่จะต้องแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์เกษตรกรในพื้นที่ปางควายเวียงหนองล่อง ยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณเวียงหนองล่องเนื่องจากการแก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินการ พื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการยังไม่ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงไหนปลูกพืชอาหารแล้วไม่ต้องเสี่ยงต่อการขูดและดินทับถมอีกต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะ	<ol style="list-style-type: none">ในปี ๒๕๖๘ ควรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกรมปศุสัตว์ไว้ เนื่องจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ส่งข้อเสนอขอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของกรมปศุสัตว์ไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วควรมีการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่เวียงหนองล่องรวมกลุ่มกันให้เป็นระบบ มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้ชัดเจนควรมีการประสานงานกับสำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงราย อย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้นและประสานขอแผนการดำเนินงานในส่วนของสำนักงานชลประทานจังหวัดด้วย